




สรุปข่าว สร.



ประจำวันที 17 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>นโยบายลดโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท,ธุรกิจ, มติชน, บ้านเมือง, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, theagendathai, hfocus)</p> <p>- รมว.สร. เปิดการประชุมการพัฒนารูปแบบการจ้ดบริการด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมกล่าวว่า สร.มีนโยบายที่จะทำให้คนไทยห่างไกลโรค NCDs ปัจจุบันปชช.เรียนรู้การน้บคาร์บแล้วกว่า 37 ล้านคน หรือ75% ของเป้าหมาย 50 ล้านคน ผู้ป่วยที่รับบริการคลินิก NCDs รักษาหาย หายป่วยแล้วประมาณ 20,700 คน หยุดยาได้ 14,700 คน ลดยา 23,600 คน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 615 ล้านบาทต่อปี โดยตนเชื่อว่าการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ "พขอ. และ พชช." หรือ "คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และระดับเขต" จะช่วยยกระดับการแก้ปัญหาโรค NCDs ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขอชื่นชมสสจ.ที่ได้รับเกียรติบัตรจากผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ด้วย</p>	
<p>กัญชา</p> <p>1. อบรมกัญชา 6 วิชาชีฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thaitodaynews, thailandplus, hfocus, ,tnnthailand)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 จำนวน 6 วิชาชีฟ ทั้งแพทย์และหมอพื้นบ้านร่วมลงทะเบียนอบรมกว่า 2,000 คน จาก 4,800 คน โดยจะทยอยอบรมให้ครบภายในเดือน ก.ค. 2568 เพื่อให้เข้าใจประกาศ สร.เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568 และให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาว่ามีหมอดูแลจริง</p> <p>- มีรายงาน ระบุ ตั้งแต่เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม มีผู้แสดงความประสงค์จำนวน 4,796 ราย แบ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนไทย จำนวน 3,572 ราย เภสัชกร 323 ราย แพทย์แผนจีน 124 ราย แพทย์ 88 ราย ทันตแพทย์ 4 ราย หมอพื้นบ้าน 3 ราย และยังมีกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่วิชาชีพและหมอพื้นบ้านอีก 682 ราย ซึ่งหมอพื้นบ้านที่สมัครเข้ามาอบรมพຍังไม่เข้าเกณฑ์ โดยจะต้องผ่านหลักสูตรความรู้ 8 ชั่วโมง</p> <p>- แพทย์แผนไทย พท.ภคมน ต้นเพ็ญณา ผู้มีประสบการณ์จ่ายยากัญชาให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับและมะเร็ง มองว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ตามตำราโบราณ และต้องการกฎหมายที่รองรับการใช้เป็นยาจริง เพื่อควบคุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์</p> <p>-เภสัชกรวิเชียร ชนะชัย จาก สสจ.ยโสธร อบรมเพื่ออัปเดตแนวทางจ่ายยากัญชาหลังประกาศควบคุมใหม่</p> <p>-พล.อ.อรุณพร โบสุวรรณ แพทย์แผนไทยข้าราชการบำนาญ ผู้แจกจ่ายน้ำมันกัญชาช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายเกือบหมื่นคน เห็นด้วยกับการมีใบสั่งจ่ายยากัญชา เพื่อควบคุมไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด และสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เสนอบทความเสียงสะท้อนจากกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ร่วมอบรมการพิจารณาออก “ใบสั่งจ่ายกัญชา” (ภ.ท.33) ตามประกาศ สร. เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) ซึ่งเสียงส่วนมากระบุ หากมีกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาให้ถูกต้องถือเป็นเรื่องที่ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p> <p>- กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศ สร. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) เน้นควบคุมช่อดอกไม่ให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามจำหน่ายหากไม่มีใบอนุญาต รวมถึงในช่องทางออนไลน์ห้ามจำหน่ายสมุนไพร</p>	

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า และพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่มี รมว.สธ. ลงนามและมีผลในทางกฎหมาย ในขณะที่ร้านค้าผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมยังคงไม่เข้าใจกฎกติกาใหม่ และยังคงต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับใหม่นี้อีกมาก รวมถึงการที่ระบุให้แพทย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ส่งจ่ายยาสมุนไพร อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ได้มีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังเหมือนประกาศฉบับเก่า และ การกำหนดว่าแหล่งปลูกพืชต้องมีมาตรฐาน GACP และต้องมีใบ COA ที่ระบุสารสำคัญด้วยนั้น อาจเท่ากับเป็นการผูกขาดให้เฉพาะนายทุนที่สามารถทำธุรกิจนี้ได้เท่านั้น

2. มีอบกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, nation, kaojorleuk-media, ch7, hfocus)

- เลขาฯ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย และผู้สนับสนุนเดินทางมายัง สธ. เพื่อแสดงจุดยืนและอ่านแถลงการณ์ ระบุ เครือข่ายฯ มีเจตนาธรรมอย่างแน่วแน่ในการทำให้นโยบายกัญชาดำเนินการไปด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ใช้ข้อเท็จจริงในการ กำหนดนโยบาย และจะปฏิบัติการต่อเนื่องจนรัฐบาลยอมนำข้อเท็จจริงมากำหนดมาตรการ โดยประกาศการปฏิบัติการ ดังนี้ 1. การยื่นฟ้อง รมว.สธ. และคณะ ต่อ ป.ป.ช. เนื่องจากการออกนโยบายที่นำไปสู่การทุจริตในหลายมิติ 2. การยื่นถอดถอน รมว.สธ. ต่อ นายฯ เนื่องจากการออกนโยบายเอื้อกลุ่มทุน และ 3. จับโกหก กลุ่มหมอและนักวิชาการที่ออกมาโฆษณาใส่ร้ายกัญชา และ เลื่อนนำเสนอข้อมูลต่อสื่อทำให้ปชช. เข้าใจผิด นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อการกำหนดกติกาการผูกขาดกัญชา โดยจะดำเนินการ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ และจะแจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชนทราบต่อไป

- หลังอ่านแถลงการณ์ เลขาฯ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ขอหารือกับ นายสมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย ฯ ใน 3 ประเด็นคือ 1. ประเด็นที่เลขานุการ รมว.สธ. ระบุว่า นโยบายปัจจุบันยังไม่มีกลไกที่จะนำไปสู่การจัดการยาเสพติดโดยตรง 2. ขอให้ตรวจสอบร่างประกาศและร่าง พ.ร.บ. ของกระทรวงฯ ที่เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีความเหมาะสมและสามารถใช้ได้หรือไม่ และ 3. ขอให้แก้ไขประกาศกระทรวงฯ ที่ส่งผลกระทบในปัจจุบัน โดยประเด็นที่ต้องเร่งคลี่คลายมี 2 ข้อ คือ การบังคับใช้ มาตรฐาน GAP กับผู้ปลูก และปัญหาใบรับรองแพทย์ ซึ่งเครือข่ายฯ มีแผนนัดหมายเพื่อคัดเลือกตัวแทนที่จะเข้าหารือกับกรม แพทย์แผนไทยฯ ในวันที่ 17 ก.ค. นี้ เวลา 09.00 น.

- นายกองตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.สธ. รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายฯ โดยระหว่างการยื่นหนังสือ กลุ่มเครือข่ายฯ ได้ตะโกนทวงถามถึงข้อเรียกร้องที่ได้เสนอไปก่อนหน้านี้ (เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568) ที่ให้แก้ประกาศ สธ. และการตั้งคณะกรรมการกัญชาฯ กับ นายกองตรีธนกฤต แต่ไม่ได้รับคำตอบทำให้กลุ่มเครือข่ายฯ ไม่พอใจจนเกือบปะทะกัน ก่อนที่ นายกองตรีธนกฤต จะกล่าวกับกลุ่มเครือข่ายฯ ว่า พร้อมเปิดเวทีให้กรรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมตัวแทนเครือข่ายฯ ได้หารือ พูดคุยกันเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าวซึ่งสร้างความพอใจให้กับกลุ่มเครือข่ายฯ และแยกย้ายกลับ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

บัตรทอง

1. เปิดบริการรับ-ส่งผู้ป่วยมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, pptv)

- รมว.สธ. เผย ระบบบริการรับ-ส่งผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง 3 รายการ ได้แก่ การรักษาด้วยรังสีโปรตอน บริการฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาเนื้องอกในตา และบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) พร้อมให้บริการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ได้รับการส่งต่อรักษาทั้ง 3 รายการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกัน ถือเป็นก้าวสำคัญของ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

- เลขาธิการ สปสช. เผย การจัดระบบรับ-ส่งผู้ป่วยมะเร็ง 3 รายการนี้ เป็นคนละส่วนกับระบบรับ-ส่งผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยใช้งบในส่วนของงบบริการเฉพาะ (Central reimbursement) และให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ขณะที่ระบบรับ-ส่งผู้ทุพพลภาพฯ เป็นการใช้งบประมาณในส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) เบื้องต้นนำร่องเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดที่ร่วมจัดตั้ง กปท. และจัดทำโครงการฯ เพื่อให้บริการเท่านั้น

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

2. คลินิกทุจริตเบิกจ่ายกองทุนบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก)

- นายกองตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.สธ. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความผิดปกติในการเบิกจ่ายและส่อทุจริตในหน่วยงานนวัตกรรมในระบบบัตรทอง 30 บาท ในอ.ส่องดาว จ.สกลนคร ในพื้นที่ สปสช. เขต 8 อุตรธานี เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินกิจการอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย โดยพบคลินิกจำนวน 16 แห่ง เบิกจ่ายกองทุนบัตรทองมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 29,148,690.00 บาท ทำให้ สปสช. ได้รับความเสียหาย ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ประกอบการคลินิกนวัตกรรมทบทวนการขอรับชดเชยค่าบริการสาธารณสุข และนำเงินที่ได้รับชดเชยค่าบริการสาธารณสุขทั้งหมด ส่งคืน สปสช. ภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาแล้วคลินิกยังไม่ดำเนินการตามที่แจ้งจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

3. แสดงความเห็น ร่างประกาศบริหารกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)

- สปสช. เชิญชวนผู้ให้บริการทั่วประเทศ แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 รวมถึงเตรียมจัด “การประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการต่อ (ร่าง) ประกาศการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569” ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อให้ประกาศฯ ที่เตรียมประกาศมีความรอบคอบ สมบูรณ์ และสะท้อนมุมมองจากผู้ปฏิบัติงานจริง

คำสั่งย้ายข้าราชการสังกัด สป.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือคำสั่งเรื่องย้ายข้าราชการรายละเอียดดังนี้ 1. นพ.วิบูลย์ ภัณฑะบริรักษ์ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง ผวจ.ราชบุรี และผวจ.กาญจนบุรีเพื่อทราบเรื่องต่อไป

ประวัติ ปลัด สธ.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว

- เสนอประวัติ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัด สธ.คนที่ 33 รับหน้าที่ต่อจาก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม 2512 อายุ 56 ปี ชื่อเล่น โย่ ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทย์สภา อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์สภา ผ่านอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 79 ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 12 Hospital Management Program (HIMP) ประกาศนียบัตรสาขาการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ประวัติรับราชการ ปี 2553 เป็น ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี , ปี 2554 ผอ.รพ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปี 2556 ผอ.รพ.นครปฐม จ.นครปฐม , ปี 2560 ชยับเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อมา 2564-2566 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 เขต 7 และเขต 10 , ปี 2567 เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีบทบาท สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนำกัญชาใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ตามนโยบายของ "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข โข้วฝีมือบริหาร การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายด้านสุขภาพของประเทศ

การแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ฉ.10

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)

- สธ. ส่งหนังสือเรื่องการขอแก้ไขค่าตลาดเคลื่อนในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.10 สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ถึงกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 สสจ.สงขลา สสจ.ปัตตานี สสจ.ยะลา และสสจ.นราธิวาส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Amarintv)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี 68 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ก.ค. 68 พบผู้ป่วยจากพิษสุนัขบ้า 7 ราย เสียชีวิตทั้ง 7 ราย แนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ารวมถึงทุกรายไม่ได้รับวัคซีนหลังการถูกกัดหรือข่วนโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อ พบรายงานสูงสุดใน จ.นครราชสีมา โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการถูกสัตว์กัด และหากถูกสัตว์กัดให้รีบล้างแผลและไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ</p>	-
<p>โรคผิวหนังหน้าฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำให้ดูแลสุขภาพหน้าฝนเป็นพิเศษหลังโดนฝน ด้วยการ อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายและเช็ดให้แห้งสนิท สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ ยังมี สิวเห่อ และผื่นกุหลาบ ที่พบได้บ่อยในฤดูฝน หากมีอาการผิดปกติ เช่น คัน แสบ แดง หรือมีผื่น ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม.</p>	
<p>งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย จ.สมุทรปราการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, newswit, ข่าวสด)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เตรียมพบกับงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปี 68 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด The Golden Year Of Economic Value “Herbs & Thai Traditional Medicine” ปีทองของมูลค่าเศรษฐกิจ สมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 19 - 20 ก.ค 68 จัดขึ้นที่ มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ</p>	-
<p>โครงการไลออน – กรมอนามัยเด็กไทยฟันดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mgronline, CH3, Linetoday, workpoint)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมมือกับบริษัท ไลออน (ประเทศไทย) ลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการไลออน – กรมอนามัยเด็กไทยฟันดี ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการและโมเดลส่งเสริมสุขภาพช่องปาก Sandbox จังหวัดเด็กฟันดี เริ่มต้นใน 13 จังหวัดนำร่องเพื่อต่อยอดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันในการยกระดับสุขภาพช่องปากของเด็กและประชาชนไทยสู่เป้าหมายเด็กไทยฟันดีไม่มีฟันผุ รวมถึงการเปิดตัวรางวัล “LION Oral Health Award เด็กไทยฟันดี” เพื่อเป็นแรงจูงใจและเชิดชูจังหวัดต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	-
<p>สร.แกลงข่าว จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) , เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ,คมชัดลึก,กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, thailandnews, ch7, ejan, thaitabloid)</p> <p>-นายกองตรี ดร.ธนภุต เลขาณุกการ รว.สธ.พร้อมด้วย พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล แกลงผลการจับกุมยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทล็อตใหญ่ที่จับกุมได้ โดยยาเสพติดทั้งหมด มีผู้ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา และวางขายลงช่องทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่จึงประสาน อย.ให้ตรวจสอบแล้วก็พบว่า เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เจ้าหน้าที่จึงหาเบาะแสแหล่งที่มา ก่อนจะมีการเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บ้านพัก ในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ของกลางทั้งหมด มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1, วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2, วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 และกัญชา ซึ่งหากยาเสพติดนี้ หลุดลอดไปในมือประชาชนคนไทย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง</p>	
<p>ปฏิบัติการ “SHADOW Rx ล้างบางผู้ค้าออนไลน์ยาผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard. thailandplus)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฏ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ร่วมกับ บข.น. ปฏิบัติการตามนโยบายปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของ รว.สธ. ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาทผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถยึดของกลางจำนวนมากได้ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นยาที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีความผิดฐานครอบครองยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์และขายยาอันตรายสมุนไพรรวมๆ โดยไม่ได้รับ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนุญาต รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายต้นทางและแหล่งนำเข้ายาเสพติด พร้อมยืนยันว่าจะเดินทางเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>โรคคลังโคล้ความศักดิ์สิทธิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ หรือ “หมอเน็ด” รองผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้วิเคราะห์กรณี “สีกาลอล์ฟ” โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก เรื่องนี้เป็นความร้ายแรงในความรู้สึกของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ซึ่งมองว่ารุนแรงกว่าผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ประเด็นที่สอง เรื่องสุขภาพจิตของ “สีกาลอล์ฟ” หมอเน็ดชี้ว่ามีโรคที่ใกล้เคียงคือ “โรคคลังโคล้ความศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งผู้ป่วยจะยอมเสียเงินทองมหาศาลเพื่อสิ่งที่ตนคลังโคล้ แต่กรณีของ “สีกาลอล์ฟ” พบว่ามีเงินไหลเข้าจำนวนมาก จึงให้นำหนักไปที่ความเป็นไปได้ว่าเป็น “สแกม” หรือการหลอกลวงมากกว่าการป่วยด้วยโรคจิตเวช อย่างไรก็ตาม การประเมินสุขภาพจิตต้องอาศัยการประเมินทางการแพทย์ที่รัดกุม.</p>	
<p>โครงการสร้างสุขในไซต์งานยกระดับสุขภาวะแรงงานข้ามชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bizmatchingnews, เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.ไพฑูริย์ สิมะเสถียร ผอ.สพค. ร่วมกับ กทม. และ สสส. เปิดตัวโครงการ “สร้างสุขในไซต์งาน สู่มือเมืองยั่งยืนสำหรับทุกคน – From Construction Camps to Sustainable Cities for All” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติในแคมป์พักก่อสร้าง ผ่านการจัดระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้ พัฒนานวัตกรรมสื่อสารสุขภาพ และวางกลไกบูรณาการนโยบายสู่เป้าหมาย SDGs เพื่อสุขภาพที่ดี การจ้างงานที่เหมาะสม และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน</p>	
<p>โครงการสานพลังนโยบายสู่ปฏิบัติการเท่าทันสื่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- สสส. ร่วมกับ สสสย. และสช. จัดงานประกาศรางวัลดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อ ปี 68 หรือ “MIDL Awards 2025” ภายใต้โครงการสานพลังนโยบายสู่ปฏิบัติการเท่าทันสื่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการใช้สื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เกิดความตระหนักนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็กและเยาวชน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- สสส. ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดนิทรรศการสัญจร FAKE OR FRESH? – MY LIFE EXHIBITION ภายใต้โครงการ “รู้ทันสื่อ รู้ทันภัย ป้องกันเยาวชนไทยจากบุหรีไฟฟ้า” สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ทางจิตใจ ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยของบุหรีไฟฟ้าที่เข้ามาในหลายรูปแบบ โดยมีทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองสนใจเข้าร่วม</p>	
<p>ปูพรมฉีดวัคซีน HPV ฟรี แก่นักศึกษา 24 มหาวิทยาลัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, innews, mcoth)</p> <p>- นางสาวศศิธร วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งมั่นยกระดับสุขภาพสตรีไทย ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก โดย กรมควบคุมโรค เตรียมขยายบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี (HPV) ฟรี! ให้กับนักศึกษาหญิงในระดับมหาวิทยาลัยนำร่อง 24 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนสำหรับกลุ่มนักศึกษาหญิงอายุ 20-26 ปี ที่ยังไม่เคย ได้รับความคุ้มครองมาก่อน โดยจะเก็บข้อมูลในพื้นที่นำร่อง ก่อนขยายผลครอบคลุมมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป</p>	
<p>สิทธิรักษาโรคฟันเทียมของประกันสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- บอร์ดแพทย์ประกันสังคม มีมติอนุมัติค่าฟันปลอม 1,500-2,500 บาท ค่าตรวจสุขภาพช่องปาก และเพิ่มค่าทันตกรรมปีละ 900 บาท โดยปรับเป็นการจ่ายตามจริงเมื่อเข้ารับการรักษาในรพ.รัฐ ตามเรต สจ. ส่วนสถานพยาบาลเอกชน ยังจ่ายจำนวน 900</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บาท ตามเดิม ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้ได้เฉพาะกรณีไม่สามารถใส่ฟันเทียมทั้งปาก และการตรวจสุขภาพช่องปากครอบคลุมมะเร็ง และโรคอื่นๆ หากมีการตรวจเจอจะมีการส่งต่อเพื่อรักษา และไปใช้งบฯ ในส่วนของการรักษาต่อไป</p>	
<p>การลักลอบจำหน่ายยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>- สสจ.เชียงใหม่ บูรณาการกำลังพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเสพติดที่ถูกนำเสนอในรูปแบบหลากหลายรวมถึงยาเสพติดหลายแห่งโดยไม่มีผล อย. สินค้าบางชนิดอาจมีสาร THC เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และการจำหน่ายโดยไม่มีฉลากชัดเจนถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาหารและยา จากการสุ่มตรวจร้านค้าพบการจำหน่ายยาเสพติดที่ไม่มีเอกสารจดทะเบียนเลข อย. โดยจะส่งของกลางตรวจหาค่า THC หากเกินที่กฎหมายกำหนด อาจเข้าข่ายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายสร้างความกังวลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและเยาวชน เพื่อการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด</p>	
<p>โครงการ “Value-Based Healthcare (VBHC) Policy Community”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ ผนึกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “ Value-Based Healthcare (VBHC) Policy Community” เพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบบริหารสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อวัตถุประสงค์ที่เน้นผลลัพธ์ของการรักษา ไม่เน้นปริมาณการเข้าถึงบริการ ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโรคนี้นี้เพิ่มเติมคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสมและยั่งยืนภายใต้บริบทของระบบสุขภาพไทย</p>	
<p>เฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงในย่านท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ryt9, thailand4, thaipr, newswit, innews)</p> <p>- สำนักอนามัย เผยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กทม. โดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและย่านพักอาศัยของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเน้นย้ำมาตรการป้องกันและส่งเสริมความตระหนักรู้ เน้นย้ำในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้คลินิกเฉพาะทาง Pride Clinic</p>	